

ครอบครัว & พระเจ้า



ฉบับที่ 27
โดย
อาจารย์ โทมัส อี วาร์ด
และ
มิสซิส โกลเรีย วาร์ด

ครอบครัวกับพระเจ้า

เป้าหมายของหนังสือนี้เพื่อที่จะทำให้คุณพ่อเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณในครอบครัวคริสเตียนทุกๆ ครอบครัวและด้วยความปรารถนาที่จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมาร่วมกลุ่มกันศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวัน

เป้าหมายหลักคือการสร้างให้ทุกครอบครัวเข้มแข็งพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในคริสตจักรท้องถิ่นของตน โดยรูปแบบของการศึกษาด้วยวิธีนี้จะช่วยหนุนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกัน

เนื้อหาของจะถ่ายทอดการเรียนรู้ในขณะที่ครอบครัวมาอยู่ใกล้ชิดกันด้วยการใช้พระคัมภีร์ การสนทนาและการอธิษฐานและเรามีความปรารถนาที่จะให้พระคริสต์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางรวมของครัวเรือนทุกแห่ง

ต่อไปนี้จะ เป็นข้อเสนอแนะบางประการที่จะทำให้ครอบครัวคุณประสบความสำเร็จสูงสุด

- 1 กำหนดเวลาที่จะมาประชุมพร้อมกันทุกวัน
- 2 พยายามทำให้การประชุมมีความสนุกและมีชีวิตชีวา โดยเริ่มด้วยเพลงคริสเตียนเพราะ ๆ สักหนึ่งเพลงและการอธิษฐานสั้น ๆ
- 3 บำเหน็จรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเสาร์ สำหรับคนที่ท่องข้อพระคัมภีร์ที่ให้ท่องจำได้
- 4 รักษาเวลาในการประชุมให้สั้นเข้าไว้ (15-20 นาที)
- 5 เลือกมิชชันนารีประจำสัปดาห์นั้น ๆ เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเขาทุกวัน

บทสำคัญๆในพระคัมภีร์ (6)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

บททวน

1 คร 13:1-13

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 2 ทธ 3:16

คำเดียวที่สรุปความของพระคัมภีร์ทั้งเล่มคือ "ความรัก" เกือบทุกหน้าของพระคัมภีร์ให้เราเห็นชัดว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทั่วโลก ดังนั้นชีวิตของคริสเตียนควรเปิดเผยความรักของพระเจ้า พระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดคือ "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า" และพระบัญญัติข้อที่สองคือ "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" (ลก 10:27)

ใน 1 โครินธ์ บทที่ 13 พระเจ้าทรงอธิบายว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร คือเราควรแสดงความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้านของเราอย่างไร บทที่ 13 นั้นอธิบายถึงความรักที่ไม่มีข้อแม้ (agape อากาเป) พระเยซูทรงอ้างถึงความรักนี้เมื่อพระองค์สอนว่าเราควรรักศัตรูของเราและอวยพรผู้ที่สาปแช่งเรา ความรักนี้เป็ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว

อ.เปาโลอธิบายว่าถึงแม้ว่าเรามีของประทานฝ่ายจิตวิญญาณและมีการกระทำยิ่งใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้าเราไม่มีความรัก เราก็ไม่มีค่าอะไรเลย พระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรมากที่สุด? ก็คือความรัก เราต้องมีความรักที่ไม่มีข้อแม้ต่อพระเจ้าและต่อคนอื่น

1 ให้ท่องจำ 2 ทิโมธี 3:16

2 บทสำคัญอื่นๆในพระคัมภีร์มีอยู่ว่า

ก คำถามเรื่องการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ โรม บทที่ 5

ข คำถามเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย 1 โครินธ์ บทที่ 15

ค คำถามเรื่องความเชื่อ ฮีบรู บทที่ 11

ง คำถามเรื่องอนาคตของเรา วิวรณ์ บทที่ 21

3 พระเจ้าตรัสว่าอะไรเมื่อการทรงสร้างของพระองค์เสร็จแล้ว? ปฐม 1:31

4 พระเจ้าทรงอธิบายถึงการทำบาปของอาดัมกับเอวาอย่างไร?

5 บทไหนในพระคัมภีร์อธิบายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์?

6 พระเยซูจะทรงครอบครองบนโลกนี้เป็นเวลานานเท่าไร?

7 บทที่ 1 ของหนังสือยอห์นได้เปิดเผยถึงความจริงที่เป็นรากฐานแห่งความเชื่อของคริสเตียนสองข้อ มีอะไรบ้าง?

8 ถ้าเราเชื่อในพระเยซูเท่านั้น เรายังไม่ได้รับความรอด เรายังขาดอะไร?

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจ้า (1)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

คำแนะนำ

พบบัญ 5:31-6:5

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 ซมอ 15:22ข-23ก

เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าฟังคำสอนบ่อยๆที่คริสตจักรเกี่ยวกับ "การประนีประนอม" แต่สมัยนี้กลับตรงกันข้าม หนังสือสำหรับศิษยาภิบาลที่แนะนำหัวข้อสำหรับการเทศนามีอยู่ว่า สิทธิและหน้าที่ของประชากร, การมอบหมายหน้าที่, ความเห็นอกเห็นใจ, การสารภาพ, ความยึดมั่น, เป็นต้น แต่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการประนีประนอมเลย

การประนีประนอมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง มีความหมายว่า "การยินยอมที่ทำให้เราละทิ้งความตั้งใจและหลักการของตนเอง"

เราเคยเรียนเรื่องนี้จากชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนเมื่อเขายอมให้ประชาชนไปไหว้รูปเคารพ, จากชีวิตของดาเนียลกับมิตรสหายสามคน และจากชีวิตของผู้พยากรณ์ที่ถูกสิงโตฆ่าตาย ตัวอย่างเหล่านี้ช่วยเราเข้าใจเกี่ยวกับการประนีประนอมมากขึ้น

บางครั้งบรรพบุรุษของเรามีความเชื่อและความกล้าหาญมากเพราะเขาเข้าใจดีว่าเขาไม่ควรประนีประนอมในเรื่องใดเลย

1 พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนเชื่อฟังพระองค์

ก ในพระบัญญัติ 5:32 ข้อความไหนเล็งถึงการประนีประนอม?

ข ในข้อเดียวกันข้อความไหนป้องกันไม่ให้เราประนีประนอม?

ค คุณเชื่อฟังพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไหม?

ง ในพระบัญญัติ 6:3 ข้อความไหนชี้ให้เห็นว่าถ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า เราจะได้รับบำเหน็จ?

จ ให้เปรียบเทียบผลของคนที่ประนีประนอมกับคนที่เชื่อฟังพระเจ้า พบบัญ 28:1-3; 15-18

2 เราต้องต่อต้านการประนีประนอมทุกอย่าง

ก ทำไมเราต้องต่อต้านการประนีประนอมทุกอย่าง?

ข ทำไมเนื้อหนังของเราอยากประนีประนอม?

ค ให้ต่อต้านการประนีประนอมด้วยการอธิษฐานและด้วยพระวจนะของพระเจ้า

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจ้า (2)

หัวข้อสำหรับวันนี้

เมื่อพวกผู้นำประนีประนอมมีอะไรเกิดขึ้น?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

1 พกษ 11:4-11

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 ซมอ 15:22ข-23ก

เพื่อป้องกันสงคราม กษัตริย์ซาโลมอนสมรสกับธิดาของกษัตริย์ของประเทศต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศอิสราเอล วิธีนี้ดูเหมือนเป็นการเกิดสันติภาพ เพราะภรรยาจากต่างประเทศเหล่านั้นได้นำรูปเคารพกับพระสงฆ์มาพร้อมกัน พระสงฆ์เหล่านั้นรีบตั้งสถานที่ไหว้รูปเคารพไว้ในแผ่นดินอิสราเอล พระเจ้าทรงพระพิโรธต่อซาโลมอน เพราะใจของเขาหันไปจากพระองค์ พระเจ้าจึงสั่งซาโลมอนไม่ให้เขาไปไหว้รูปเคารพเหล่านั้น (1 พกษ 11:9-10)

ในที่สุดการประนีประนอมนี้ทำให้ชาวอิสราเอลขาดความเชื่อในพระเจ้าของเขา ผลก็คือประเทศของเขาต้องแบ่งเป็นสองส่วน, ประเทศอิสราเอลต้องถูกทำลายและชาวยูดาห์ต้องถูกนำไปเป็นเชลย

1 การหาเหตุผลฝ่ายเนื้อหนังแทนการวางใจในพระเจ้านำเราไปสู่การประนี-ประนอม

ก ตามธรรมดาการหาเหตุผลฝ่ายเนื้อหนังไม่เกิดผลที่ดี สภษ 3:5-6

ข การหาเหตุผลฝ่ายจิตวิญญาณเกิดผลที่ดีเสมอ ฮอสย 1:18

ค เมื่อซาตานอยู่เบื้องหลังการหาเหตุผลก็เกิดผลไม่ดีเสมอ

ปฐก 3:4-5; โยบ 1:9-11

จ ข้อ ก ที่อยู่ข้างบนนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของซาโลมอนอย่างไร?

2 ในที่สุดการประนีประนอมนำไปสู่ความพินาศ

ก ส่วนมรดกของครอบครัวถูกทำลาย 1 พกษ 11:11

ข การประนีประนอมของซาโลมอนเกิดผลตรงกันข้ามจากเป้าหมายของซาโลมอน 1 พกษ 11:14, 23, 26

ค การประนีประนอมทำให้ "ฝูงแกะของพระเยโฮวาห์" ขาดทุก ๆ สิ่งรวมทั้งอิสราเอลของเขา ยรม 13:17, 19

บทสำคัญๆในพระคัมภีร์ (5)

หัวข้อสำหรับวันนี้

คำถามเรื่องความรอด

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

ยน 3:1-18

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 2 ทธ 3:16

คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนคือว่า "เมื่อข้าพเจ้าออกจากโลกนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะไปอยู่ที่ไหน สวรรค์หรือนรก?" ถ้าพิจารณาศาสนาต่างๆเราอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหาคำตอบได้ ยิ่งกว่านั้นบางคนคงคิดว่าไม่สมควรถามคำถามแบบนี้

แต่จริงๆแล้ว ไม่ว่าใครจะเชื่ออะไรก็ตาม ความจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจะหาคำตอบที่ไหนได้? ก็ต้องหาคำตอบจากแหล่งแห่งความจริง ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าเอง พระเยซูสอนว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความจริงเมื่อพระองค์ตรัสว่า "เพราะเหตุนี้เรา จึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริง" (ยน 18:37)

ถ้าเราอยากทราบคำตอบของคำถามอันสำคัญนี้ เราจึงควรไปถามพระเยซู เพราะแน่นอนพระองค์จะทรงบอกความจริงแก่เรา ในย่อหน้าบทที่ 3 พระเยซูทรงสอนว่าถ้าใครไม่บังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว เขาจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ แล้วเราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร? โดยการเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา เราต้องเชื่อว่าค่าไถ่บาปนั้นเพียงพอที่จะลบล้างความบาปของเราให้สะอาด

1 ความรอด

ก หลายคนเชื่อว่ามิมีพระเจ้าองค์เดียว แต่เขาไม่ได้รับความรอด

(ยก 2:19) พวกเขาขาดอะไร? ลก 13:3; 1 ธส 1:9

ข เอฟะซัส 2:8-9 สอนว่าอะไร?

ค เมื่อเรากลับใจเสียใหม่และรับเชื่อในพระคริสต์ เราได้รับความรอด รรม 10:9-10, 13

2 "เมื่อข้าพเจ้าออกจากโลกนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะไปอยู่ที่ไหน สวรรค์หรือนรก?" พระเยซูทรงสอนว่ามีสวรรค์จริงและมีนรกจริง เราไม่ควรถูกพิพากษาให้ตกนรก และแสวงหาทางที่จะไปสวรรค์ คุณกลับใจเสียใหม่และรับเชื่อในพระเยซูแล้วหรือยัง? ถ้าเชื่อแล้วคุณเป็นพยานถึงความเชื่อของคุณโดยการรับบัพติศมา แล้วหรือยัง?

บทสำคัญๆในพระคัมภีร์ (4)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

คำถามเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์

ยอห์น 1:1-14

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 2 ทธ 3:16

บทที่ 1 ของหนังสือยอห์นได้เปิดเผยถึงความจริงที่เป็นรากฐานแห่งความเชื่อของเราสองข้อ ข้อแรกยอห์นสอนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าโดยเรียกพระเยซูว่า “พระวาทะ” ของพระเจ้า จากนั้นยอห์นสอนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าโดยกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัด ทุกคนที่อ่านสามข้อแรกในหนังสือยอห์นต้องเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นผู้สร้างในปฐมกาลบทที่ 1 ซึ่งในปฐมกาลนั้นมีคำว่า “พระเจ้าตรัสว่า” ประมาณสิบครั้ง อ.ยอห์นอธิบายอย่างดีว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริง แล้วข้อพระคัมภีร์อื่นๆที่สุจนัศน์เขียนของอ.ยอห์น

หลักคำสอนที่สองที่เป็นรากฐานแห่งความเชื่อของคริสเตียนสรุปได้ในข้อที่ว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนัง” การที่พระเยซูทรงรับสภาพเป็นมนุษย์เป็นความเชื่อที่สำคัญยิ่ง เพราะแม้แต่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราบนกางเขน เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมได้ นอกจากพระเยซูแล้วไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาป ดังนั้นพระเจ้าจึงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ผู้ไม่มีความบาป เป็นผู้ไถ่บาปของมนุษย์ทั้งปวง ยอห์น 1:1 กับ 1:14 เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญสำหรับความเชื่อของคริสเตียน

1 พระเยซูทรงรับสภาพเป็นมนุษย์

- ก ทูตสวรรค์กล่าวอะไรแก่นางมารีย์ในลูกา 1:35?
- ข อีสยาห์ 7:14 พยากรณ์ว่าหญิงพรหมจารี (นางมารีย์) จะเป็นมารดาของพระเยซู
- ค กาลาเทีย 4:4 สอนว่าอย่างไร? แล้ว 1 ทิโมธี 3:16 กับ ฮีบรู 10:5?

2 พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

- ก มีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่พิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ทต 2:13; อสย 9:6; ฮบ 1:8; ยอห์น 20:28
- ข เมื่อเราเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์กันและกันแล้ว เราจึงเห็นชัดว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ให้เปรียบเทียบ อสย 44:6 กับ วว 1:8; ให้เปรียบเทียบอพย 3:14 กับ ยอห์น 8:58

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจ้า (3)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

เมื่อเราถูกบังคับประนีประนอมมีอะไรเกิดขึ้น?

ดนล 1:5-16

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 ซมอ 15:22ข-23ก

ส่วนมากเราประนีประนอมเพราะความเต็มใจมากกว่าการถูกขู่เข็ญ สังคมพยายามเสมอที่จะให้เราละทิ้งความเชื่อของเรา ซึ่งการละทิ้งความเชื่อของเรานั้นเท่ากับทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียเกียรติยศ

ในปัจจุบันสังคมต้องการให้เรากระทำตามใจของเขา ถึงแม้ว่าการประพฤตินั้นจะชั่วร้ายต่อพระเจ้า

เรา เหมือนดาเนียล ต้องยืนมั่นและปฏิเสธที่จะทำชั่ว เราต้องรักคนบาปและประพฤติดูดีด้วยความสง่าผ่าเผย แต่ถ้าจำเป็น เราต้องกล้าที่จะกล่าวว่าการประพฤติชั่วของเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์

1 คนของพระเจ้าต้องใช้สติปัญญาเมื่อประสบสถานการณ์ที่คับขัน

ก ดาเนียลใช้สติปัญญาในสถานการณ์ของเขา ดนล 1:11-13

ข การ “ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต” มีความหมายอะไร? อฟ 5:15-16

ค จงอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเมื่อประสบสถานการณ์ที่คับขัน

2 จงพร้อมที่จะถูกประหารชีวิตเพราะเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์

ก ดาเนียลพร้อมที่จะถูกประหารชีวิตเพราะเหตุพระเจ้าของเขา ดนล 6:10

ข คุณพร้อมเหมือนชาวอิสราเอลสามคนนี้หรือเปล่า? ดนล 3:16-18

ค คนของพระเจ้าหลายคนยอมถูกประหารชีวิตเพราะเหตุความเชื่อของเขา 2 ทธ 4:7-8, 18; ฮบ 11:36-38

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจ้า (4)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

การประพุดติของเราสำคัญ

1 พกษ 13:1-33

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 ซมอ 15:22ข-23ก

ในข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้เราเห็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าผู้หนึ่ง ซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่า "คนของพระเจ้า" แสดงความเชื่อและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับกษัตริย์เยโรโบอัมผู้ชั่วร้าย ในคราวที่เขาเผชิญหน้ากับกษัตริย์เยโรโบอัมนั้นเขาไม่ประนีประนอมแม้แต่ข้อเดียว แต่หลังจากนั้นผู้พยากรณ์อาวโสผู้หนึ่งทำให้เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยในเรื่องคำสั่งว่า "เจ้าอย่ากินขนมปังหรือดื่มน้ำหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามานั้น" คนของพระเจ้านั้นควรรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนคำตรัสของพระองค์

เหตุที่บุตรของพระเจ้าประนีประนอมคือ เขาคิดว่าพระเจ้าเปลี่ยนคำตรัสของพระองค์ได้ แต่ถ้าพระเจ้าตรัสอะไรแล้ว เราก็ยังต้องทำตามคำตรัสนั้นตลอด เพราะไม่มีวันที่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนพระทัย

1 การประพุดติที่พระเจ้าตรัสว่าชั่วในอดีตก็ยังคงชั่วในปัจจุบัน

ก คำตรัสของพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลง มลค 3:6

ข พระบิดาทรงเป็นอย่างไร พระบุตรทรงเป็นอย่างนั้น ฮบ 13:8

ค พระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลย (เป็นนิรันดร์) ยก 1:17

2 เราหลีกเลี่ยงการประนีประนอมได้โดยการเกลียดความชั่วและการรักความดี

ก พระคัมภีร์สอนว่าเราต้องเกลียดความชั่ว แต่ต้องรักคนที่ทำชั่วนั้น อมส 5:15

ข ในปัจจุบันสังคมนักทั้งความชั่วและคนชั่ว รม 1:32

ค บุคคลใดที่ประนีประนอมความเชื่อของเขา บุคคลนั้นรักพระเจ้าน้อยเหลือเกิน ยชว 24:15; ลก 16:13

บทสำคัญๆในพระคัมภีร์ (3)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

คำถามเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์

มธ 24:1-27

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 2 ทธ 3:16

ทั้งพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่เต็มไปด้วยพระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ มีข้อพระคัมภีร์ 1,845 ข้อและมีหนังสือ 17 เล่มในพระคัมภีร์เดิมที่กล่าวถึงเรื่องนี้

พระคัมภีร์ใหม่มีจำนวนบททั้งหมด 260 บท ในบทเหล่านั้นมีข้อพระคัมภีร์ 318 ข้อที่กล่าวถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ แสดงว่าหนึ่งใน 30 ข้อกล่าวถึงเรื่องนี้ หนังสือ 23 ใน 27 เล่มในพระคัมภีร์ใหม่อ้างถึงเรื่องนี้ ในสี่เล่มที่ไม่อ้างถึงเรื่องนี้ สามเล่มเขียนถึงบุคคลส่วนตัวและมีเพียงบทเดียว เล่มที่สี่นั้นคือหนังสือกาลาเทีย และหนังสืออื่นได้แสดงถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู

สำหรับคำพยากรณ์หนึ่งข้อถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู ก็มีถึงแปดข้อถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์

1 การเสด็จมาบนเมฆ

ก การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์มีอยู่สองครั้ง ครั้งแรก (rapture) พระองค์จะเสด็จมารับเจ้าสาว (คริสตจักร) ของพระองค์ ก่อนยุคเจ็ดปีแห่งความทุกข์ทรมานยิ่งใหญ่ ครั้งที่สอง พระองค์จะเสด็จกลับมาถึงแผ่นดินโลกเพื่อตั้งอาณาจักร 1,000 ปีของพระองค์

ข ให้อ่านเกี่ยวกับครั้งแรกนั้นใน 1 เธสะโลนิกา 4:16-17 และ 1 โครินธ์ 15:51-54

2 การเสด็จมาถึงแผ่นดินโลก

พระคัมภีร์เรียกยุคเจ็ดปีแห่งความทุกข์ทรมานยิ่งใหญ่ว่า สัปดาห์ที่ 70 ของดาเนียล (ดนล 9:24-27) และเวลาทุกข์ใจของยาโคบ (ยรม 30:7) พอสิ้นยุค 7 ปีนั้นพระคริสต์จะเสด็จมาอยู่บนภูเขามะกอกเทศ (ศคย 14:4) และจะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติต่างๆ (มธ 25:31-32) จากนั้นพระองค์จะทรงตั้งอาณาจักร 1,000 ปีของพระองค์ไว้ (วิว 20:4)

บทสำคัญๆในพระคัมภีร์ (2)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

คำถามเรื่องการเริ่มต้นของความบาป

ปฐมก 3:1-19

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 2 ทธ 3:16

ชาวโลกมักจะถามว่า ถ้าพระเจ้าทรงมีความรักจริง ทำไมเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน? คำตอบสำหรับข้อนี้อยู่ในปฐมกาลบทที่ 3 ในบทนั้นเราเห็นความทุกข์ทรมานต่อพระเจ้าโดยการไม่เชื่อฟังพระองค์

ความบาปมีฤทธิ์มาก และมากกว่าที่คนทั่วไปคิดไว้ ความบาปนั้นเองเป็นเหตุที่โลกนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวด, ความเศร้าโศก, ความแตกแยกกันและความทุกข์ทรมาน พระคัมภีร์สอนว่า "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย" ความบาปทำให้มนุษย์ขาดการร่วมสามัคคีธรรมอันสมบูรณ์กับพระเจ้าและกับบุคคลอื่น รวมทั้งกับคู่แต่งงานของตน ความบาปทำให้ประเทศต่างๆสู้รบกัน และความบาปนำมนุษย์ทุกคนไปสู่ความตาย

พระเจ้าทรงตั้งพระทัยให้มนุษย์อยู่อย่างมีความสุข แต่ความบาปได้ทำลายความสุขนั้น แต่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา เป้าหมายอันดับแรกของพระเจ้าสำหรับมนุษย์จะสำเร็จ

1 การทดลอง

ก ใครทดลองเอวา? ปฐมก 3:1; วว 20:2

ข พญามารทดลองเอวาโดยการชักจูงให้เอวาสงสัยพระคำของพระเจ้า (ปฐมก 3:1) โดยการมูสาเรื่องพระคำของพระเจ้า (ปฐมก 3:4) และโดยการทดลองความรู้สึกของเอวา (ปฐมก 3:5-6) เปรียบเทียบกับ 1 ยน 2:16

2 การทำความบาป เอวาถูกหลอกลวงให้รับประทานผลไม้ แล้วอาดัมถูก

หลอกลวงหรือเปล่า? 1 ทธ 2:14

3 ผลของความบาป ปฐมก บทที่ 3

ก ผลทันทีก็คือ

(1) ความไร้เดียงสาหายไป ข้อ 7 (2) ความรู้สึกละอาย ข้อ 7
(3) ความสุขหายไป ความกลัวและความบาปมาอยู่แทน ข้อ 10

ข พระเจ้าทรงสาปแช่ง

(1) งู ข้อ 14 (2) เอวา ข้อ 16 (3) อาดัม ข้อ 17-19

4 พระสัญญา ข้อ 15 สัญญาว่า "หัวของเจ้า (ซาตาน) ฟกช้ำ" สำเร็จเมื่อพระเยซูทรงชนะความบาปบนกางเขน และเมื่อทรงชนะความตายเมื่อทรงฟื้นจากความตาย วิวรณ์ 20:10 กล่าวถึงการชนะครั้งสุดท้าย

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจ้า (5)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

วิธีป้องกันการประนีประนอม

ฟป 4:8

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 ซมอ 15:22ข-23ก

คำว่า "ใคร่ครวญ" (ฟป 4:8) แปลมาจากคำภาษากรีก "โลจิสโม" ซึ่งมีความหมายอีกว่า "การตัดสินใจด้วยเหตุผล" ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้ถามว่า "สิ่งที่คุณได้กระทำนั้นจริง, น่านับถือ, ยุติธรรม, บริสุทธิ์, น่ารัก, น่าฟัง, ล้ำเลิศและสมควรแก่การสรรเสริญไหม?" ถ้าตอบว่า "ใช่" ในคำถามทั้งแปดข้อก็เป็นกิจการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่ถ้าตอบว่า "ไม่ใช่" แค่อธิปไตยในแปดข้อนั้นก็แสดงว่าเป็นกิจการที่ประนีประนอมหรือที่ทำผิดบาปต่อพระเจ้า

ลองถามคำถามแปดข้อนี้เกี่ยวกับรายการวิทยูหรือโทรทัศน์ รายการนั้นตรงกับทั้งแปดข้อนั้นหรือไม่

1 การใช้คำถามแปดข้อนี้กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณ

ก ในคำถามแปดข้อนั้นข้อไหนตรงกับรายการทดลองที่ทำให้้อบราฮัมประนีประนอมในปฐมกาล 12:10-20?

ข ถึงหนุ่มสาวทั้งหลาย สมมติว่าเพื่อนๆเสนอให้คุณสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า ในคำถามแปดข้อนั้นข้อไหนตรงกับรายการทดลองนั้น ข้อนั้นมีฤทธิ์ช่วยคุณชนะการทดลองได้

ค ถึงบิดามารดา สมมติว่ามีมิตรสหายๆชวนคุณไปสนุกสนานในสถานเริงรมย์ที่ไม่สมควร ในคำถามแปดข้อนั้นข้อไหนตรงกับรายการทดลองนั้น ข้อนั้นมีฤทธิ์ช่วยคุณชนะการทดลองได้

2 ความหมายลึกๆของทั้งแปดคำในฟีลิปปี 4:8

จริง คือ ถูกต้องแน่นอน

น่านับถือ คือ มีสง่าราศี

ยุติธรรม คือ สมควร

บริสุทธิ์ คือ ไม่มีเปราะเปื้อน

น่ารัก คือ เรียบร้อย

น่าฟัง คือ การยกย่องนับถือ

ล้ำเลิศ คือ ความยอดเยี่ยมในทางของพระเจ้า

สมควรแก่การสรรเสริญ คือ น่าชมเชย

การประนีประนอมคือการหันไปจากพระเจ้า (6)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

ตอนสรุปความ

สภข 1:8; 3:3

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 ซมอ 15:22ข-23ก

ข้อความสำคัญในข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้คือ “ทอดทิ้ง” เราไม่ควรทอดทิ้งคำสอนจากบิดามารดาหรือความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ ข้ออื่นๆในหนังสือสุภาษิตเตือนเราว่าเราไม่ควรทอดทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า ในกรณีนี้การประนีประนอมหมายความว่า “การทอดทิ้งสิ่งที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ละเล็กทีละน้อย”

เมื่อเราประนีประนอมในข้อหนึ่งข้อใด อีกไม่นานเราต้องประนีประนอมในอีกข้อต่อไป เช่นกษัตริย์ดาวิดประนีประนอมเรื่องพระบัญญัติที่สิบคือ “ความโลภ” (อพย 20:17) จากนั้นเขาประนีประนอมเรื่องพระบัญญัติที่เจ็ดคือ “การล่วงประเวณี” (อพย 20:14) จากนั้นเขาประนีประนอมเรื่องพระบัญญัติที่หกคือ “การฆ่าคน” (อพย 20:13)

การประนีประนอมแม้เพียงเล็กน้อยก็เกิดผลเช่นกัน เมื่อเราประนีประนอมแล้ว อีกไม่นานเราจะพบว่าเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า จึงพิจารณาเรื่องนี้อย่างมากเมื่อซาตานทดลองให้ประนีประนอม

- 1 ทำไมพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนเชื่อฟังพระองค์?
- 2 ทำไมเราต้องต่อต้านการประนีประนอมทุกอย่าง?
- 3 การประนีประนอมของผู้นำมีผลอะไร? ยรม 13:17, 19
- 4 การ “ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต” มีความหมายอะไร? อฟ 5:15-16
- 5 การประพடுத்தที่พระเจ้าตรัสว่าชั่วในอดีตก็ยังชั่วในปัจจุบัน มลค 3:6; ยก 1:17
- 6 เราหลีกเลี่ยงการประนีประนอมได้โดยการเกลียดความชั่วและการรักความดี
- 7 ทำไมคนที่ประนีประนอมความเชื่อของเขา รักเจ้าน้อยเหลือเกิน
ยชว 24:15; ลก 16:13
- 8 คุณใช้คำถามแปดข้อในฟิลิปปี 4:8 กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณแล้วหรือยัง?
- 9 ให้บอกความหมายลึกๆของทั้งแปดคำในฟิลิปปี 4:8

บทสำคัญๆในพระคัมภีร์ (1)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

คำถามเรื่องการเริ่มต้นของสิ่งทั้งปวง

ปฐม 1:1-31

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 2 ทธ 3:16

คำถามเรื่องการเริ่มต้นของสิ่งทั้งปวงเป็นรากฐานแห่งความเชื่อของคริสเตียน เพราะถ้าวิวัฒนาการเป็นความจริง แสดงว่าพระคัมภีร์ผิดในสิ่งที่กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์

แต่เรายืนยันว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง เมื่อวิทยาศาสตร์ใช้ข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่มีวันที่วิทยาศาสตร์นั้นไม่เห็นด้วยกับพระคัมภีร์ หรือพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์ไม่ถูกต้อง

ปฐมกาลบทที่ 1 บอกเราว่าสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งสองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นของจักรวาลและการเริ่มต้นของมนุษย์ ตั้งแต่คำว่า “เมื่อเดิม” พระเจ้าทรงให้เราเห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งสารพัดอย่างไร ในข้อที่ 1 พระคัมภีร์เปิดเผยถึงเคล็ดลับแห่งการทรงสร้างจักรวาล และเราพบว่าถึงแม้ว่ามนุษย์คล้ายกับสัตว์ในบางสิ่งบางอย่าง พระเจ้ายังทรงสร้างเราต่างกับสัตว์ในข้อที่ยิ่งใหญ่ คือพระเจ้าทรงสร้างเรา “ตามพระฉายาของพระเจ้า” ดร. จอห์น ดี มอร์ริส ของสถาบันแห่งวิทยาศาสตร์ของการทรงสร้างกล่าวว่า “มนุษย์มีความสามารถวินิจฉัยความคิดซึ่งเข้าใจได้ยาก, ชอบสิ่งที่สวยงาม, แสดงความรักและรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ยิ่งกว่านั้นมนุษย์มีจิตวิญญาณที่จะอยู่เป็นนิรันดร์ และมีสิทธิเลือกที่จะตามหรือปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงสร้างตนเอง”

- 1 การเริ่มต้นของจักรวาล
 - ก เมื่อพระเจ้าทรงสร้างแสงสว่าง พระองค์ทรงสร้างแสงที่แยกออกเป็นสีต่างๆทุกสีซึ่งอยู่ในจักรวาล มนุษย์ไม่สามารถเห็นแสงทุกสีได้
 - ข พระเจ้าทรงใช้เวลากี่วันที่จะสร้างสิ่งสารพัด? ที่พระเจ้าทรงใช้เวลาหลายวันแบบนี้ พระองค์กำลังสอนเราว่าอะไร? ปฐม 1:14-19, 31; 2:1-3
 - ค พระเจ้าทรงสร้างดวงดาวทุกดวงเมื่อไหร่?
- 2 การเริ่มต้นของมนุษย์
 - ก พระเจ้าทรงสร้างอาดัมด้วยอะไร? ปฐม 2:7
 - ข พระเจ้าทรงให้อาדםมีสิทธิพิเศษอะไร? ปฐม 1:26
 - ค พระเจ้าตรัสว่าอะไรเมื่อการทรงสร้างของพระองค์เสร็จแล้ว?
(ปฐม 1:31) ในปัจจุบันโลก “ตึก” ใหม่? ในวันพรุ่งนี้เราจะพบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้

ความจริงย่อมนำมาซึ่งชัยชนะ (6)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

สรุปความ

ปฐม 24:27

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : ยน 17:17

เมื่อเราศึกษาถึงเรื่องความจริง เราควรใช้ข้อไหนดี ก็ให้ใช้ข้อแรกในพระคัมภีร์ที่มีคำว่า "ความจริง" พระเจ้าของอับราฮัมไม่ได้ทรง "ทอดทิ้ง" ความจริง (ปฐม 24:27)

อับราฮัมได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเหตุความจริงที่เขาได้รับฉันใด เราควรถวายเกียรติแด่พระองค์มากกว่านั้นเพราะเหตุความจริงที่เราได้รับซึ่งคือพระคัมภีร์ทั้งเล่มฉันนั้น พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์หลายครั้งว่า "ข้าพเจ้าไม่อยากจะให้ท่านไม่ทราบ" "มาเถิดให้เราสู้ความกัน" และ "ตาของคนตาบอดจะเห็นออกมาจาก...ความมืดของเขา คนใจอ่อนสุภาพจะได้ความชื่นบานสดใสในพระเยซูคริสต์" (1 ธส 4:13; อสย 1:18; 29:18-19)

บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนกล่าวถึงมนุษย์ในปัจจุบันที่ไม่ยอมรับความจริงว่าเราอาจกำลังเข้าสู่ ยุคมืดใหม่ ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์พยากรณ์แล้วว่าในยุคสุดท้ายชาวโลกจะเป็นอย่างนั้น ให้เราพยายามทำตามความจริงของพระเจ้า เมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะพบว่าความจริงชนะและเราชนะเช่นกัน

- 1 ความจริงในพระบัญญัติสืบประการไม่มีการเปลี่ยนแปลง พระบัญญัติสืบประการนั้นมีอะไรบ้าง? ให้ถามสมาชิกครอบครัวแต่ละคนว่าเขาจะทำตามพระบัญญัติเหล่านั้นหรือเปล่า? อพย 20:1-7
- 2 พระคัมภีร์ถูกต้องตามวิทยาศาสตร์ พระคัมภีร์สอนว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด (ลก 17:11) โลกของเรามีลักษณะเป็นวงกลม (อสย 40:22) และโลกของเราไม่ได้ห้อยหรือวางบนสิ่งใดเลย (โยบ 26:7) ให้บอกความจริงในพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่ต้องตามวิทยาศาสตร์
- 3 ดาเนียล 7:25 กล่าวถึงการเรียกความชั่วว่าดี และเรียกความดีว่าชั่ว ข้อนี้เกี่ยวข้องกับสังคมในปัจจุบัน?
- 4 ความจริงชนะ ดังนั้นผู้มูสาและผู้รักษาการมูสาแพ้เสมอ พระเจ้าตรัสว่าอะไรเกี่ยวกับคำสาของเพื่อนสามคนของโยบ? โยบ 42:7
- 5 เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราดำเนินตามความจริง เราดำเนินตามความจริงได้อย่างไร? รม 8:1

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร์ (1)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

1 ซมอ 16:14-23

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 คร 12:18

ตามปกติเราสังเกตเห็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ เช่นอับราฮัม, โมเสส, ดาวิด, เอลียาห์กับเปาโล แต่เมื่อเราศึกษาชีวิตของพวกเขาอย่างละเอียด เราก็สังเกตเห็นบุคคลอื่นๆที่สำคัญเช่นกัน ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์ไม่กล่าวชื่อนามของบุคคลเหล่านี้ งานรับใช้ของเขาก็พิเศษและจำเป็น พระเจ้าทรงใช้เขาในงานของพระองค์

ใน 1 ซามูเอล บทที่ 16 พระเจ้าทรงเรียกดาวิดให้เป็นกษัตริย์ แต่ในเวลานั้นกษัตริย์ซาอูลมีวิญญาณชั่วรบกวนและปรารถนาให้ผู้หนึ่งมาตีตีพิณเพื่อเขาจะหายดี ในข้อ 18 เราเห็นว่า "คนหนึ่งเฝ้าพิณในพวกชายหนุ่ม" แนะนำให้ดาวิด บุตรคนหนึ่งของเจสซี มาตีตีพิณ คนนี้ได้กล่าวว่าดาวิด "เป็นผู้มีฝีมือในการตีตีพิณ เป็นคนกล้าหาญ เป็นนักรบ พุดเก่ง และเป็นคนมีหน้าตาดีและพระเจ้าทรงสถิตกับเขา" คนนี้มีส่วนร่วมในการนำดาวิดมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ซาอูล ต่อมาดาวิดกลายเป็นนักดนตรีและคนถือเครื่องอาวุธของกษัตริย์ซาอูล

- 1 ใครแนะนำให้ดาวิดมาตีตีพิณต่อหน้ากษัตริย์ซาอูล? 1 ซมอ 16:18
- 2 เจสซีสนับสนุนดาวิดอย่างไร? 1 ซมอ 16:20
- 3 อะไรช่วยซาอูลชุ่มชื้นขึ้นและหายดี? 1 ซมอ 16:23
- 4 ดนตรีที่เพราะช่วยเราและให้กำลังใจแก่เราอย่างไรบ้าง? คุณเชื่อว่าดนตรีของชาวโลกช่วยคริสเตียนได้หรือไม่?
- 5 คุณคิดว่า "คนหนึ่งเฝ้าพิณในพวกชายหนุ่ม" นี้รู้จักดาวิดอย่างไร?

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร์ (2)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ญาติผู้ชาย

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

นธ 4:1-8

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 คร 12:18

ในข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้เราเห็นญาติผู้ชายคนหนึ่งที่มีสิทธิไถ่ที่ดินของนางนาโอมีและสมรสกับนางรูธ แต่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่สามารถที่จะทำได้ (นธ 4:6-8) เมื่อเขาทำเช่นนั้น เขาเปิดโอกาสให้โบอาสทำแทน โบอาสปรารถนาที่จะสมรสกับนางรูธอยู่แล้ว แต่เขาต้องทำการนั้นในวิธีที่เหมาะสม ดังนั้นเขาจึงเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ในเมือง

เมื่อโบอาสจะเรียกประชุมแล้ว เขากล่าวแก่ญาติผู้ชายคนนั้นว่า “สหายเอ๋ย แวะนั่งที่นี้ก่อนเถิด” (นธ 4:1) ต่อมาโบอาสเรียกพวกผู้ใหญ่ในเมืองมาเป็นพยาน ญาติผู้ชายคนนี้อาจดูเหมือนเป็นอุปสรรคของพวกเขา แต่จริงๆ แล้วเขาช่วยเพิ่มความเชื่อของโบอาส, นางรูธกับนางนาโอมี ที่เขามีสิทธิสมรสกับนางรูธอาจทำให้โบอาสรีบทำการนี้ให้เสร็จ ซึ่งทำให้โบอาสรีบสมรสกับนางรูธ (นธ 4:3-6)

แล้วชีวิตของคุณเป็นอย่างไร? เคยมีคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณไหม? คุณอาจเคยเห็นว่า “ถ้าเขาไม่อยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอาจทำงานมากกว่านี้ได้” แต่บางทีพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยให้คนนั้นมาอยู่กับคุณตามพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าทรงใช้คนอื่นเพื่อช่วยเราให้เป็นเหมือนพระองค์ ให้เรายอมรับสถานการณ์แบบนั้นเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรา

- 1 จงรอคอยพระเยโฮวาห์
 - ก เอเฟซัส 1:11 กับโรม 8:28 ทำให้เรามั่นใจเรื่องอะไร?
 - ข ถ้าเรารอคอยพระเยโฮวาห์แล้วเราจะได้รับอะไร? อสย 40:31
 - ค ให้บอกบางครั้งในชีวิตของคุณที่คุณรอคอยพระเจ้าแล้วเกิดผลอันดี
- 2 จงวางใจในพระเยโฮวาห์
 - ก นางนาโอมีแนะนำให้นางรูธทำอะไรในเมื่อโบอาสกำลังทำการของตน? นธ 3:18
 - ข ให้อ่านสุภาษิต 3:5-6

ความจริงย่อมกระทำให้ชนะ (5)

หัวข้อสำหรับวันนี้

การดำเนินตามความจริง

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

2 ยน 1:4-6; 3 ยน 1:1-8

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : ยน 17:17

เราจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าในโลกนี้ได้อย่างไร? ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้ตอบคำถามนั้น คือเราต้องดำเนินตามความจริงที่เราเชื่อ

ในข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้. ยอห์นขึ้นใจที่คริสเตียนดำเนินในความจริง ใน 3 ยอห์น 1:3 เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง” เพราะว่ากายอัส “ประพฤติตามความจริง”

การดำเนินตามความจริงรับรองว่าเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระคริสต์ พระบัญญัตินั้นคือเรารักกันและกัน, เราเป็นเกลือแห่งโลกและเราส่องสว่างแก่สิ่งสารพัดที่ทำให้ตาบอด, ที่ล่องลงและทำลายสิ่งที่ดีในโลกนี้ การดำเนินตามความจริงก็ไม่ใช่การเป็นพยานเท่านั้น แต่เป็นการเชื่อฟังความจริงที่เราพบในพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน เมื่อเราดำเนินตามความจริงแล้วเราวางเกียรติแต่พระเจ้าของเรา

- 1 การดำเนินตามความจริงที่เราพบในหนังสือสดุดี บทที่ 119
 - ก เราดำเนินตามความจริงเมื่อเราท่องจำพระคำของพระเจ้า ข้อ 11
 - ข เราดำเนินตามความจริงเมื่อเรากว้านถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ ข้อ 27
 - ค เราดำเนินตามความจริงเมื่อเรารักษากฎเกณฑ์และพระธรรมของพระองค์ไว้ ข้อ 33-34
 - ง เราดำเนินตามความจริงเมื่อเราเข้าใจข้อบังคับของพระองค์ และเกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง ข้อ 104
- 2 การดำเนินตามความจริงที่เราพบในหนังสือสุภาษิต
 - ก การดำเนินตามความจริงเพิ่มสติปัญญาให้เรา สภข 1:5-6
 - ข การดำเนินตามความจริงเพิ่มวันเวลาให้เรา สภข 3:2
 - ค การดำเนินตามความจริงเพิ่มสุขภาพที่ดีให้เรา สภข 12:28

ความจริงย่อมกระทำให้ชนะ (4)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

ความจริงย่อมมีชัยชนะ

สดด 2:1-6

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : ยน 17:17

ระบบปรัชญาของคนสมัยใหม่มักจะควบคุมสังคมในปัจจุบัน คนสมัยใหม่ไม่ค่อยรับแนวความคิดเห็นซึ่งมาจากพระคัมภีร์ เช่นการเชื่อฟังกฎหมายของประเทศและการรับใช้ประเทศชาติ แนวความคิดเห็นของพวกเขาคือ ความเห็นแก่ตัว, การไม่เชื่อฟังกฎหมาย และสิทธิของพลเมือง

ผลก็คือว่า อาชญากรรมมีมากขึ้น, สมาชิกครอบครัวผิดปกติในการปฏิบัติหน้าที่และเด็กนักเรียนฆ่ากัน

ในข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้พระเจ้าทรงพยากรณ์ถึงสมัยและเหตุการณ์ดังกล่าวและพระองค์ทรงตอบอย่างไร? พระองค์ทรงพระสรรพล! (สดด 2:4) พระเจ้าทรงพระสรรพลเพราะพระองค์ทรงทราบว่าไม่มีแต่ความจริงที่ชนะปัญหาต่างๆในชีวิตนี้ได้ คนที่เคยตกจากที่สูงก็รู้ว่าแรงดึงดูดของโลกมีจริง แต่เด็กที่ลองบูห์รี, ยาเสพติดหรือความคิดเห็นสมัยใหม่ก็จะค่อยๆรู้ความจริง เมื่อมนุษย์ละทิ้งทางของพระเจ้า พระองค์ต้องนำการพิพากษามาสู่เขา ในที่สุดความจริงย่อมมีชัยชนะ

1 ผู้มูสาและผู้ที่รักษาการมูสาแพ้เสมอ เพราะความจริงย่อมมีชัยชนะ

ก กษัตริย์เชื่อพวกผู้พยากรณ์เท็จ 1 พกษ 22:6

ข แต่คำของผู้พยากรณ์มีชัยชนะ 1 พกษ 22:15-37

ค ความจริงที่โยบกล่าวได้ชนะคำมูสาของเพื่อนสามคน โยบ 42:7

ง คนส่วนใหญ่อาจเชื่อคำเท็จ (ยรม 5:30-31) ถึงกระนั้นเยเรมีย์กล่าวว่าอะไร? ยรม 23:14

จ คำพยากรณ์ของเยเรมีย์ก็สำเร็จ พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขาเพราะเขายอมเชื่อความเท็จ ยรม 52:27

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร์ (3)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

คนรับใช้

1 ซมอ 25:5-17

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 คร 12:18

ดาวิดส่งชายหนุ่มสิบคนไปขอความช่วยเหลือจากนาบาลผู้ซึ่งมั่งมีมาก (1 ซมอ 25:2-9) แต่นาบาลปฏิเสธอย่างรุนแรงไม่ยอมให้อาหารแก่คนเหล่านั้น ดังนั้นดาวิดตัดสินใจไปสู้รบและทำลายทั้งครัวเรือนของนาบาล (1 ซมอ 25:10-13)

แต่มี "คนหนุ่มคนหนึ่ง" ซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านของนาบาล ไปบอกนางอากายิลภรรยาของนาบาลถึงเรื่องนี้และเสนอให้นางช่วยแก้ปัญหา เพราะเหตุ "คนหนุ่มคนหนึ่ง" กล้าเข้ามามีส่วนในเรื่องนี้ นางอากายิลจึงรีบแก้ปัญหาดังกล่าว สมมติว่าเขาไม่เข้ามาช่วยเหลือ คงมีอะไรเกิดขึ้น? เพราะนางอากายิลรีบแก้ปัญหาได้ ทั้งครัวเรือนของนางได้รอดจากความตาย แล้วหลังจากนั้นดาวิดได้ยกย่องนางที่นางมาให้คำแนะนำที่ดี (1 ซมอ 25:14-32)

ลองนึกดูซิว่า คนใช้คนนี้ก็กล้าหาญที่เตือนนางอากายิล ถ้านางไม่พอใจกับคำเตือนนั้น คงมีอะไรเกิดขึ้น? คุณยอมเป็นคนกลางเพื่อช่วยแก้ปัญหาระหว่างคนสองฝ่ายไหม?

1 ผู้ร้าย คือนาบาล

ก บุคคลผู้ทำให้ครัวเรือนของเขาลำบากจะรับอะไรเป็นมรดก? สภข 11:29; 15:25

ข นาบาลเป็นคนเย่อหยิ่ง ในที่สุดพระเจ้าทรงทำอะไรต่อนาบาล? 1 ซมอ 25:38

ค นาบาลเป็น "คนเจ้าโมโห" สุภาษิต 29:22 สอนว่าอะไรเรื่องคนแบบนี้?

2 คนรับใช้

ก สุภาษิต 25:11, 13 สอนว่าอะไรเกี่ยวกับคนรับใช้?

ข คนรับใช้คนนี้ประพฤติอย่างไร? สภข 27:12

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร์ (4)

หัวข้อสำหรับวันนี้
คนโรคเรื้อน

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้
ลก 17:11-19

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 คร 12:18

บุคคลพิเศษในเรื่องนี้เป็นคนหนึ่งในพวกคนโรคเรื้อนสิบคน โรคเรื้อนเป็นโรคที่ทำลายเนื้อหนังและทำให้ร่างกายเกิดอาการชาและเป็นอัมพาต ได้ทำลายกล้ามเนื้อและเกิดอาการพิการ

คนเหล่านี้ "ยืนอยู่แต่ไกล" เพราะเขาไม่มีสิทธิเข้าไปใกล้คนปกติเพราะโรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อ (ลก 17:12) ถึงกระนั้นพวกเขาได้ทูลขอให้พระเยซูทรงเมตตาและช่วยพวกเขาให้หาย

พระเยซูตรัสให้เขาทั้งสิบคนได้รับการรักษาให้หาย และพวกเขาที่ "หายสะอาด" ทันที เขาได้รับพระเมตตาและพระพรจากพระเจ้าอย่างมาก! เขาไม่ต้องเป็นผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไป เขาสามารถมีงานและครอบครัวได้อีก ในพวกเขาทั้งสิบคนรู้ว่าเขาหายสะอาดแล้ว แต่พระเจ้าของพระเจ้ากล่าวว่า "ฝ่ายคนหนึ่งของพวกเขา เมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง" (ลก 17:15) คนนั้นเป็นชาวสะมาเรีย คือเป็นชนชาติที่ชาวอิสราเอลไม่ยอมรับ

พระเยซูจึงถามถึงเหตุที่อีกเก้าคนไม่ยอมกลับมาขอบพระคุณพระองค์ (ลก 17:17) ในสิบคนนั้นมีแต่คนเดียวที่กลับมาขอบพระคุณพระองค์ น่าเสียใจจริง ๆ

พระเจ้าทรงสั่งให้เราทุกคนขอบพระคุณพระเจ้า ไม่ใช่เป็นแค่คำแนะนำหรือคำเสนอที่ดีเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ และพระเจ้าของเราสมควรได้รับการขอบพระคุณจากเราเป็นแน่

- 1 อีบรู 13:15 เรียกคำสรรเสริญของเราแต่พระเจ้าว่าอะไร? แล้วเพลงสดุดี 107:22 กล่าวว่าจะอะไร?
- 2 เราควรเข้าเฝ้าพระเจ้าของเราอย่างไร? สดต 100:4
คนโรคเรื้อนที่หายสะอาดแล้วเข้าเฝ้าพระเยซูอย่างไร? ลก 17:16
- 3 จากเพลงสดุดี 136:1 ทำไมเราควรขอบพระคุณพระเจ้า?
- 4 เมื่อพระเยซูทรงอยู่บนโลกนี้ พระองค์ทรงรักษาคนหลายคนจากโรคต่างๆ ยอห์น 12:40 พูดถึงการรักษาอีกแบบหนึ่ง คุณได้รับการรักษาแบบนี้แล้วหรือยัง? ถ้าคุณได้รับแล้ว ให้ขอบพระคุณพระเจ้า

ความจริงย่อมนำมาซึ่งชัยชนะ (3)

หัวข้อสำหรับวันนี้
มนุษย์แสวงหาความจริงไม่พบ

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้
2 ทธ 3:1-7

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : ยน 17:17

ในปัจจุบันความคิดของคนทั่วไปเต็มไปด้วยการโกหกระดับโลกที่เรียกกันว่า การวิวัฒนาการ ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ประหลาดที่เขาเจริญได้ในด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิชาเทคนิค ชาวโลกนั้นศึกษาเกี่ยวกับอวกาศเพราะเขาหวังจะไปถึงที่มีชีวิตที่นั่น เขามักจะคิดเสมอว่าถ้ามีวิวัฒนาการในโลกนี้ ก็น่าจะมีในอวกาศด้วย

คริสเตียนชอบดูดวงดาวด้วย เพราะดวงดาวเหล่านั้นแสดงถึงผีพระหัตถ์, ฤทธิ์อำนาจและพระปัญญาของพระเจ้า (สดต 8:3; 136:7-9; 147:4)

ชาวโลกเชื่อว่าวิวัฒนาการมีจริง "เพราะว่าเขาถั่งล้มข้อนี้เสีย คือโดยคำตรัสของพระเจ้า ฟาสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำ" (2 ปต 3:5) เขาปฏิเสธความจริงของพระเจ้าและยอมเชื่อคำมุสาแทน ในวันที่ "หัวเข้าทุกหัวเข้าจะต้องคุกลง" และเมื่อเขารู้แล้วว่า "ความจริงย่อมมีชัยชนะ!" เขาจะเสียใจมาก

- 1 ชาวโลกเข้าใจความจริงเหล่านี้ไม่ได้
 - ก พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัด 2 ปต 3:4
 - ข พระเจ้าทรงพิพากษาโลกนี้ด้วยน้ำท่วม 2 ปต 3:5-6
 - ค พระเยซูจะเสด็จกลับมา 2 ปต 3:4
 - ง ชาวโลกจะถูกพิพากษาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต 2 ปต 3:7
- 2 พระคัมภีร์พยากรณ์ถึงใจแข็งกระด้างของชาวโลก
 - ก ความเชื่อว่าสิ่งสารพัดจะวิวัฒนาการโดยใช้เวลานับล้านปี 2 ปต 3:5
 - ข ชาวโลกเชื่อคำมุสามากกว่าความจริง 2 ธส 2:11
 - ค มีแนวความคิดให้เรียกความชั่วว่าดี และเรียกความดีว่าชั่ว และให้เปลี่ยนประเพณี, กฎและความเชื่อต่างๆ ดนล 7:25
 - ง คนทั่วไปจะ "ประพฤติตามใจปรารถนาชั่วของตน" 2 ปต 3:3

ความจริงย่อมกระทำให้ชนะ (2)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

ความหมายของความจริง

ยอห์น 14:1-6

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : ยอห์น 17:17

สังคมปฏิเสธว่ามีสิ่งใดที่เป็นความจริงสำหรับคนทั้งปวง แต่พระเยซูทรงสอนว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง “พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17) และพระเยซูทรงสอนว่าพระองค์เองทรงเป็นความจริง “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต” (ยอห์น 14:6)

มีวิธีหลายอย่างที่จะพิสูจน์ค่าเหล่านี้ คือในช่วงระยะเวลา 2000 ปี มีคำพยากรณ์ 27 ข้อเกี่ยวกับการจับ, การตรึงบนกางเขน, การฝังและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้า โอกาสที่ทั้ง 27 ข้อนั้นจะสำเร็จก็คือ 1 ใน 143,217,728 แต่ทั้ง 27 ข้อนั้นได้สำเร็จตามที่พยากรณ์ไว้ในพระวจนะของพระเจ้า

นี่คือข้อพิสูจน์แค่ข้อเดียว เมื่อเราพิสูจน์พระเจ้าและพระคัมภีร์อย่างจริงจัง เราจะต้องสรุปว่าความจริงย่อมมีชัยชนะ!

- 1 คำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูส่งเสริมคำอ้างเหล่านี้
 - ก พระเมสสิยาห์จะเป็นผู้สืบสกุลของเจสซี ออสย 11:1
 - ข พระองค์จะทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮม มคา 5:2
 - ค คนจะตามพระองค์ไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาของพระองค์ ออสย 53:2
 - ง พระเมสสิยาห์จะทรงเห็นใจความทุกข์ของมนุษย์ ออสย 53:3; ยอห์น 11:35
- 2 ที่คำสอนในพระคัมภีร์ตรงกับความจริงแห่งวิทยาศาสตร์ส่งเสริมคำอ้างเหล่านี้
 - ก ชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด ลนต 17:11
 - ข โลกของเรามีลักษณะเป็นวงกลม ออสย 40:22
 - ค โลกของเราไม่ได้ห้อยหรือวางบนสิ่งใดเลย โยบ 26:7
 - ง เนื้อของท้องฟ้าขึ้นไปว่างเปล่าเป็นชั้นบรรยากาศ โยบ 26:7

บุคลิกพิเศษในพระคัมภีร์ (5)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

คนก่อสร้างที่ถืออาวุธ

นวม 4:14-23

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 คร 12:18

บุคลิกพิเศษในเนหะมีย์ 4:17-18 ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้ ก็คือทุกๆ คนที่ก่อสร้างกำแพง ข้อนี้ว่า “ผู้ที่ก่อสร้างกำแพง...ทุกคนมือหนึ่งทำงาน อีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่ซี่ข้างขณะที่เขาสร้าง” พวกเขาต้องถืออาวุธมาเพราะมีศัตรูอยู่รอบๆ เขา

อาวุธของเราคืออะไร? เอเฟซัส 6:11-19 ได้กล่าวถึงอาวุธที่เหมาะสมสำหรับบุตรของพระเจ้า ดาบของเราคือพระคำของพระเจ้า เราต้องถือดาบนั้นขณะเมื่อเราสร้างชีวิตของเราบนพระเยซูคริสต์ 1 โครินธ์ 3:10-15 กล่าวถึงการสร้างชีวิตคริสเตียนนั้น

เราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะป้องกันตัวเอง เราทุกคนต้องพร้อมที่จะสู้รบกับศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของเรา 2 โครินธ์ 10:4 มีอยู่ว่า “ศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า สามารถทำลายป้อมอันแข็งแรงได้” แล้วเอเฟซัส 6:12 บอกว่า เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับอำนาจแห่งความชั่วร้าย

คุณกำลังถืออาวุธฝ่ายจิตวิญญาณพร้อมสร้างชีวิตเพื่อพระเจ้าไหม?

- 1 การก่อสร้าง
 - ก ในเอเฟซัส 2:21-22 เราเปรียบเหมือนกับส่วนหนึ่งของวิหารอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่สถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่เชื่อทั้งหลายก็รวมกันเป็น “ที่สถิตของพระเจ้า”
 - ข ให้สังเกตว่าเอเฟซัส 2:22 บอกว่า “ท่านก็กำลังจะถูกก่อสร้างขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย” พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำเรา คุณฟังและเชื่อฟังเมื่อพระวิญญาณสอนคุณไหม?
- 2 การสู้รบ
 - ก ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ามีอะไรบ้าง? อฟ 6:10-17
 - ข อาวุธอันสำคัญของคริสเตียนคืออะไร? อฟ 6:18
 - ค 2 ทิโมธี 2:3-4 สอนว่าอะไรสำหรับทหารของพระเจ้า?

บุคคลพิเศษในพระคัมภีร์ (6)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

ร่างกาย

1 คร 12:12-17

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : 1 คร 12:18

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้สอนเราว่า พระเจ้าได้ทรง “ตั้ง” เราไว้ในกายเดี่ยวนี้คือ สิทธิพิเศษที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ และที่พระเจ้าเองทรง “ตั้ง” เราไว้ที่ นั่น พระเจ้า ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรัสไว้สมกับพระทัยของพระองค์ (อฟ 1:11) ได้ทรงเลือกเราให้เป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ และให้เราทำหน้าที่อันสำคัญ ใน 1 โครินธ์ บทที่ 12 พระเจ้าทรงเปรียบเทียบหน้าที่ของเรากับร่างกาย เราทุกคนต้องการคนอื่น เราต้องสนใจความปรารถนาของคนอื่นและต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นในพระกายของพระคริสต์ เมื่อเป็นเช่นนั้นงานของพระเจ้าจะประสบความสำเร็จ คุณเคยถามตัวเองว่าคุณเป็นอวัยวะส่วนไหนในพระกายของพระคริสต์ไหม? แล้วคุณกำลังทำหน้าที่ที่นั่นไหม? หลายครั้งเรามักจะชอบทำหน้าที่ของคนอื่นและละเลยหน้าที่ของตัวเอง

จงพิจารณาถึงหน้าพระทัยของพระเจ้าสำหรับตัวเอง โรม 9:20 สอนว่าเราไม่ควรโต้เถียงกับพระเจ้าเรื่องฐานะหรือสภาพของตัวเอง เราต้องพอใจกับฐานะ, สภาพและหน้าที่ของตัวเองเพราะนั่นเป็นหน้าพระทัยของพระเจ้า เมื่อเรารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ในพระกายของพระองค์ เรายังจะได้รับความพอใจเป็นอย่างยิ่ง

- 1 ให้ท่องจำข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้
- 2 ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมาได้เจอใครใน 1 ซมอ 16:18? พระเจ้าทรงใช้คนนี้อย่างมากหรือเปล่า?
- 3 ทำไมโบอาสเรียกประชุมกับญาติผู้ชายในหนังสือนาบรูธ 4:1? โบอาสเรียกญาติผู้ชายคนนั้นมาประชุมกันอย่างไร?
- 4 นางนาโอมิแนะนำให้นางรูธทำอะไรในเมื่อโบอาสกำลังทำการของตน? นรธ 3:18
- 5 คนใช้ของนาบาลทำอะไร? (1 ซมอ 25:14) การกระทำของเขาช่วยชีวิตเรือนของนาบาลหรือลดความตายอย่างไร?
- 6 โรคเรื้อนคืออะไร? ทำไมการหายสะอาดจากโรคเรื้อนทำให้สิบคนนั้นได้รับชีวิตใหม่? (ลก 17:14) คนโรคเรื้อนทั้งสิบคนกลับมากล่อมอบพระคุณพระเจ้าไหม? ลก 17:15-17
- 7 คุณชอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุก ๆ สิ่งในชีวิตของคุณไหม?
- 8 เอเฟซัส 6:17 สอนว่าอาวุธของเราคืออะไร?

ความจริงย่อมกระทำให้ชนะ (1)

หัวข้อสำหรับวันนี้

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

ความจริงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ยน 4:23-24; 8:32

ข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้ : ยน 17:17

พวกนักปรัชญา เมื่ออธิบาย “ความจริง” จนสุดสติปัญญาของเขาแล้ว ก็พยายามทำให้การแสวงหาความจริงดูเหมือนว่าน่าเบื่อหน่าย แต่จริงๆ แล้วความจริงเป็นสิ่งที่ตื่น-เต้นมาก ยิ่งกว่านั้นความจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความเชื่อและการประพุดติของเรา (ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความจริง) เราพ้นจากผลแห่งความจริงไม่ได้ ตลอดวันเราเจอความจริงเมื่อเราเผชิญกับสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างแล้ว พระเจ้าทรงเป็นความจริง กิจการทั้งปวงของพระองค์ก็เป็นความจริง ไม่ว่าเรามีความเชื่อแบบใด เราต้องอาศัยอยู่ในโลกแห่งความจริงของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้เปิดเผยถึงลักษณะแห่งความจริง ลักษณะนั้นคือมีวิถีเดียวที่จะนมัสการพระเจ้า แต่ความตั้งใจที่ดีก็ใช้ไม่ได้ แล้วความเห็นของตัวเองช่วยอะไรไม่ได้ การนมัสการอย่างถูกต้อง คือการนมัสการ “ด้วยจิตวิญญาณและความจริง” เริ่มต้นเมื่อเราจับเชื่อในพระเยซูและบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อเราพ้นจากอำนาจแห่งความบาปแล้ว เราจึงได้รับอิสระภาพอย่างส่วนตัวที่แท้จริง

- 1 การค้นพบความจริงในพระคัมภีร์
- ก พระบัญญัติสิบประการเป็นกฎที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีเลิศ พระบัญญัติสิบประการนั้นมีอะไรบ้าง? อพย 20:1-17
- ข การเดินข้างนอกเขตแดนที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับเราคือการละเมิด
- ค “ทางทุกเส้นนำไปถึงสวรรค์” ก็เป็นการมุสา ยอห์น 14:6 กล่าวว่าจะอะไร?
- ง การมอบตัวไว้กับพระเจ้านำความสุขมาสู่เรา ลก 9:23-24
- จ การสมรสเป็นหนทางที่ถูกต้องตามหน้าพระทัยของพระเจ้า ทางของพระเจ้าเป็นทางที่ถูกต้อง สภข 5:3-5, 15, 19